

“สาธิต ม. รังสิต สาขาเชียงใหม่จัด “Satit Rangsit International Fair 2014” แนะแนวการศึกษา ย้ายแนวทาง “Bilingual Education”



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ชาวเมืองเชียงใหม่ ร่วมนิทรรศการ
แห่งการเรียนรู้ “Satit Rangsit International Fair” แนะแนวการศึกษาหลักสูตร “Bilingual
Education”



ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า สำหรับการเปิดบ้านในครั้งนี้ เป็นเชิญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีโอกาสเห็นภาพลักษณ์ สัมผัสโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ของเราในบรรยากาศเป็นกันเอง ได้เห็นอาคารเรียน ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมด้วยบุคลากรคุณภาพที่จะมาต้อนรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ในปีการศึกษา 2557 นี้ สำหรับคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนสาขานี้เชียงใหม่ได้ถอดแบบมาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะได้รับความรู้และศักยภาพที่เต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน

“โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภายใต้ที่มิวิชาการ และทีมวิจัยเช่นเดียวกับที่จังหวัดปทุมธานี และเมื่อนักเรียนเรียนจบจากสถาบันการศึกษาของเราแล้วเด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยและนานาชาติได้ เพราะได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินมาตรฐานโรงเรียนทั้งระดับประเทศและการประเมินตามเกณฑ์ของ Cambridge IGCSE และ International Baccalaureate (IB)”

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยและของสากลมาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่มีครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยแท้จริง และครูไทย ที่คัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ ซึ่งครูที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานต้องผ่านการสาธิตการสอนที่เข้มข้น เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ดร. อภิรมณ กล่าวต่อว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีประสิทธิผลสูงในการผลิตนักเรียนระบบทวิภาษา

หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ระบบสองภาษา” นักเรียนเหล่านี้ใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ ทั้งสองภาษาเพราะเราบูรณาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยคำนึงถึง วยและความสามารถของผู้เรียน เน้นปรัชญาการสอนเดียวกันกับที่ใช้ในโรงเรียนชั้นนำต่างๆในยุโรป หลักสูตรดังกล่าวนี้คือบูรณาการเนื้อหาวิชากับวิธีการเรียนการสอน (Content and Language Integrated Learning หรือ CLIL) ที่นักเรียนของเราสามารถพูดภาษาไทยและอังกฤษได้ราวกับภาษาทั้งสองนี้เป็นภาษาแม่ แม้ภาษาจะมี ลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันกล่าวคือ ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์เป็นตัวกำกับเสียงและความหมาย (tone language) แต่ภาษาอังกฤษใช้การเน้นคำ (stress language) เป็นสื่อดังกล่าวนอกจากนี้นักเรียนของเรายังมีโอกาส เรียนภาษาที่สามคือภาษาจีนอีกด้วย ซึ่งผลสำเร็จของนักเรียนได้ประจักษ์ชัดเจนจากโรงเรียนสาธิตม.รังสิตปทุมธานี นั้นเอง ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าโรงเรียนสาธิตม.รังสิตเชียงใหม่จะเป็นต้นแบบของโรงเรียนสองภาษาที่แท้จริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

นอกจากการเน้นการเรียนด้านสองภาษาอย่างแท้จริงแล้ว โรงเรียนยังเห็นความสำคัญของความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในทุกห้องเรียนจึงมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในปีการศึกษานี้เราใช้โปรแกรมที่สร้างแรงจูงใจและจินตนาการในการเรียนแก่ผู้เรียนของ i-Pad (i-Pad interactive programme) นักเรียนของเราจะสามารถเรียนรู้คล่องแคล่วในการนำสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า i-Pad interactive programme เข้ามาส่งเสริมในการเรียนอีกด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ได้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงด้านเดียวหากแต่ผู้บริหาร และครูให้ความสำคัญกับการสร้างนักเรียนที่เข้าใจและตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม เราจึง เป็นต้นแบบของการเรียนการสอนที่บูรณาการทั้งสองด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพ

คณะผู้บริหารโรงเรียนภายใต้การนำของดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถสร้างโรงเรียนทั้งสองแห่งคือที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดเชียงใหม่ด้วยปรารถนาให้ทั้งสองสถาบันเป็น โรงเรียนต้นแบบการศึกษาของเยาวชนยุคใหม่ เข้าใจและเห็นความสำคัญของความต้องการของผู้เรียน พุ่มพักเขา ให้แก่ทั้งวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถสร้างอนาคตได้อย่างมั่นคง เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทย และยืนหยัดได้อย่างสง่างามในประชาคมอาเซียนและเวทีโลกเลยทีเดียว **ดร. อภิรมณ** กล่าวทิ้งท้าย